



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทพรราช

ที่ ๕๓๐ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระบบบูรณาการข้อมูลสวัสดิการสังคม(e-Social Welfare)  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแนวทางเกี่ยวกับการกำกับการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการและทุพพลภาพ ผู้ป่วยเอดส์ โดยได้มีการจัดทำระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการเบิกจ่ายและรับการจัดสรรงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระบบบูรณาการข้อมูลสวัสดิการสังคม(e-Social Welfare) มีการนำเข้าและปรับปรุงฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การขอรับจัดสรรงบประมาณ จึงขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท ๐๘๙๑๓/ว๑๐๔๘ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ ประกอบด้วย

๑. นางวิไลวรรณ อุตสาหะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาวชฎาพร รสแก่น ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการ

**มีหน้าที่** เป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ โดยวิธีการใช้เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) แก้ไขข้อมูลในส่วนที่ผิดพลาดในรายการ เลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ชื่อสกุล การเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงิน ย้ายที่อยู่และในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายพรพงษ์ เสาวคนธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทพรราช